

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้จะบังคับกับการใช้เว็บไซต์นี้ของ บริษัท โล โคนเท (ไทยแลนด์) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โล โคนเท”)

นอกจากนี้สัญญาโล โคนเทและเอกสารสัญญาทางกฎหมายเพิ่มเติมจะบังคับใช้สำหรับนักการตลาดของ โล โคนเท

ผู้เข้าใช้เว็บไซต์นี้จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและต้องยอมรับว่าโล โคนเทนั้นจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต โล โคนเทอาจจะมีการปรับปรุงและแก้ไขข้อตกลงการใช้งานนี้ โดยการอัปเดตเป็นครั้งคราว

โล โคนเทจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดบนเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อรายละเอียดและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ต้องยอมรับว่าการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้งาน โล โคนเทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึง, การใช้งาน หรือไม่สามารถเข้าใช้งานของเว็บไซต์นี้ หรือ ข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเว้นใด ๆ ในเอกสารนี้เด็ดขาด

รูปภาพ ข้อความและไฟล์เสียงตลอดจนภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ ฯลฯ และส่วนประกอบอื่นใดทั้งหมดของ เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วและไม่อาจเผยแพร่ดาวน์โหลด, เปลี่ยนแปลง, นำกลับมาใช้ใหม่, เปลี่ยนทิศทาง หรือใช้โดยประการอื่นใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งล่วงหน้าจากโล โคนเท ทั้งนี้ ไฟล์จากพื้นที่ดาวน์โหลดภายในเหล่านี้อาจถูกนำมาใช้เพื่อการส่วนตัวเท่านั้น

โล โคนเทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ของนักการตลาดในส่วนของการรับข้อมูล ซึ่งให้เป็นที่ไปตาม คุกกี้พินิจของคุณโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า

โล โคนเทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายเหล่านี้โดยการอ้างอิงผ่านทาง อีเล็กทรอนิกส์ซึ่งมาจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของเว็ลด์ไวด์เว็บ และเนื้อหาเหล่านั้นที่ได้รับจาก บุคคลในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในฟอรัมของเราเว้นแต่จะมีความรู้เช่นเดียวกัน, แต่ถ้าหากว่า โล โคนเท ไม่ได้ดำเนินการทันทีที่โล โคนเทอาจจะลบข้อมูลดังกล่าวหรือระงับการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ โล โคนเทสามารถลบเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก , ก้าวร้าว, ขัดต่อศีลธรรมจรรยา หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เรายินดีที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานและข้อกำหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจที่

บริษัท ไลโคเนท (ไทยแลนด์) จำกัด

อาคารดิออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ห้องเอ็มแอล 2302 ชั้น 23

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

อีเมล: international@lyconet.com

ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน

1. บริษัท ไลโคเนท (ไทยแลนด์) จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ไลโคเนท”) ตามเท่าที่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย, ไลโคเนทจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นปัจจุบันของข้อมูล, ความถูกต้อง, ความครบถ้วนสมบูรณ์, ความชอบตามกฎหมายและ / หรือคุณภาพของข้อมูลที่จัดทำให้ อีกทั้งยังรวมไปถึงของการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ด้วย ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ราคาและข้อมูลที่เกี่ยวกับพันธมิตรตามสัญญาของไลโคเนท ข้อผิดพลาดทางเทคนิคและ / หรืองานปรับปรุงระบบ ตลอดจนสาเหตุอื่น ๆ (เช่น การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่) อาจส่งผลกระทบต่อความขัดข้องในระยะสั้นหรือยาวในการเข้าถึงเว็บไซต์ ไลโคเนทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับสื่อทางการตลาดหรือการสูญเสียที่ไม่คาดฝัน (เช่น การสูญเสียกำไร, ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามคาด, ความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูล, การเรียกกรังลามมิควรได้, ค่าทนายความ หรือค่าดำเนินการตามสัญญา) อันเกิดจากการใช้ข้อมูลที่ได้รับมา หรือเกิดจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์จะได้รับการยกเว้นในเบื้องต้น เว้นแต่ว่าไลโคเนท จะได้รับการพิสูจน์ว่าจงใจหรือเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างรุนแรง ทั้งนี้ ข้อเสนอทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และไม่มีผลผูกพันใดๆ ไลโคเนทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข, เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือข้อเสนอทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษหรือจะยกเลิกการตีพิมพ์บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้

2. นอกจากนี้ ไลโคเนทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้การเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) และเนื้อหาต่างๆ ไลโคเนทจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นปัจจุบันของข้อมูล, ความถูกต้อง, ความครบถ้วนสมบูรณ์, ความชอบด้วยตามกฎหมาย หรือคุณภาพของการเชื่อมโยงเนื้อหาแบบไฮเปอร์ลิงก์ ความรับผิดชอบทั้งหมดจะตกอยู่กับผู้ให้ข้อมูลการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นั้น ไลโคเนทไม่มีอิทธิพลต่อการออกแบบเนื้อหา หรือการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ไลโคเนทจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของไฮเปอร์ลิงก์ทั้งหมดที่มี และจากรายการสมุดเยี่ยม, ฟอรัมสนทนาและรายชื่ออีเมลที่ตั้งค่าจากไลโคเนท

การตรวจสอบเนื้อหาของการเชื่อมโยงเว็บไซต์จะเป็นไปไม่ได้หาก ปราศจากข้อบ่งชี้เฉพาะ หรือ การละเมิด ตามที่กฎหมายบังคับใช้ แต่การละเมิดจะถูกนำออกโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้ง

3. เว็บไซต์นี้อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูลและเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเพื่อการค้า เนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเนื้อหานั้นจะมีการให้บริการโดยมี ค่าธรรมเนียมหรือไม่มีค่าธรรมเนียมก็ตาม ไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำ, การใช้, การเช่า, การยืม การเผยแพร่ หรือการใช้ประเภทอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากไลโคเนท การละเมิดข้อห้ามนี้ อาจนำไปสู่ผลทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และการแข่งขัน ไลโคเนทขอสงวนสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิการใช้งานทั้งหมด (สิทธิในการใช้งานและ อนุญาตให้ใช้งาน) กับเว็บไซต์นี้

4. ไลโคเนทให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างระมัดระวัง และเป็นความลับ หากเว็บไซต์มี ส่วนที่ต้องป้อนข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางธุรกิจ (อีเมล, ชื่อ, ที่อยู่) ข้อมูลนี้ก็จะถูกเปิดเผยโดยผู้ใช้งานบน พื้นฐานของความสมัครใจอย่างชัดเจน

5. การปฏิเสธข้อสงวนสิทธิการใช้งานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือคำใดๆ ในข้อความนี้ไม่มี ไม่สอดคล้อง หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด ก็จะถือว่าไม่มีผลต่อ เนื้อหาและความสมบูรณ์ของส่วนอื่นๆ ของเอกสาร

6. นอกจากนี้ ไลโคเนทจะไม่ต้องรับผิดชอบ, ตามเท่าที่กฎหมายบังคับใช้ได้ , ต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ และอีกเช่นเดียวกันไลโคเนทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากเนื้อหา เหล่านี้ บุคคลใดๆ ที่เขียนความคิดเห็น / บทวิจารณ์ใดๆ บนเว็บไซต์จะต้องรับผิดชอบต่อการทำของตน ที่ตนมีส่วนร่วมในฐานะผู้เขียน ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลที่สาม ผู้ริเริ่มการละเมิด ดังกล่าวจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ไลโคเนทสำหรับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ไลโคเนทขอ สงวนสิทธิในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่เราทราบว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายต่อ ชื่อเสียงของไลโคเนท ในกรณีเช่นนี้จะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ต่อไลโคเนทได้ ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะผิด กฎหมายหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของไลโคเนทเท่านั้น และไลโคเนทสามารถใช้ดุลพินิจนี้ได้ทุกเมื่อ เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยมีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ หากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและ เวอร์ชันภาษาไทยให้ยึดเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก